

# GC ร่วมกับโครงการ OUR Khung BangKachao เปิดตัวการแข่งขัน WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE ค้นหาโมเดลการจัดการขยะใน ประเทศไทย



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมมือกับโครงการ OUR Khung BangKachao จัดการแข่งขันสร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย นำไปสู่การต่อยอดให้เกิดธุรกิจต้นแบบด้านการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการแข่งขันเป็นระยะเวลา 100 วันการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะ จนรู้สึกอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่บางครั้งก็ต้องแก้ที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม ถึงแม้จะมีแนวคิดขึ้นมา ก็จะขาดปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เงินทุน พื้นที่ทดลอง หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ วันนี้โอกาสมาถึงแล้ว พวกเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ช่วงเวลา 100 วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและความเชื่อในการแก้ปัญหามจัดการขยะให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจให้สมัครเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยมือของคุณ และเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

## รายละเอียดการแข่งขัน

WASTE RUNNER 100 DAYS CHALLENGE: 100 วันรันวงการขยะ เปิดรับสมัครนักจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ หรือผู้เชี่ยวชาญ หากคุณมีไอเดียที่สดใหม่และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังการแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทย ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลจริงภายใน 100 วัน ตั้งแต่วันที่จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 โดยโมเดลการจัดการขยะจะเน้นทั้งขยะพลาสติกและขยะย่อยสลายได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

- Impact: สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง
- Sustainability: แนวทางต้องมีความยั่งยืน คำนึงถึงการดำเนินการต่อในพื้นที่
- Community Ownership: สร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน

นอกจากนี้ ตลอดทั้งโครงการ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการอบรมและพัฒนาโมเดลการจัดการขยะอย่างเข้มข้นผ่านแนว

คิด Design Thinking ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน และจาก Mentor ผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชน และด้านธุรกิจจะสามารถดาวน์โหลดโจทย์การแข่งขันได้ทาง <https://www.wasterunnerchallenge.com> จากนั้นรวมทีม 2-4 คน แล้วส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562